

นิทรรศการปฏิรูปการเรียนรู้: ปิดเทอมสร้างสรรค์ ณ station ปฏิรูปการเรียนรู้ (ปิดเทอมสร้างสรรค์) วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย วิธีการชี้แจงวัตถุประสงค์จะแตกต่างกันไปตามลักษณะกิจกรรม อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมไม่ซักถาม ผู้จัดก็มักจะไม่วางใจหรือแจ้งวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการ

หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม

เน้นการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

รูปแบบ/เนื้อหา

กิจกรรมที่จัดใน station นี้ ได้แก่

- 3.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ นำเสนอในรูปแบบแผ่นป้าย นิทรรศการประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสาร เผยแพร่กิจกรรม จัดหมายข่าว (สสส.)
- 3.2 กิจกรรมรับสมัครไอเดียแจ้ง สร้างสรรค์ปิดเทอม ในรูปแบบการบันทึกเป็นวิดีโอ และ post ทาง www.facebook.com กำหนดช่วงเวลาส่งไอเดียและความคิดสร้างสรรค์วันที่ 6- 31 พ.ค.54 ใน 5 หมวดหมู่ กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมสนุกสุดมันส์ 2) การออกกำลังกาย 3) ค่ายอาสา 4) ฝึกอาชีพ และ 5) จิตอาสา/ อื่นๆ คุณสมบัติของผู้ส่งไอเดีย คือ เยาวชนอายุ 13-24 ปี ศึกษาในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย สมัครได้ทั้งบุคคลหรือเป็นทีม ส่งไปรษณีย์ได้ไม่จำกัด
- 3.3 กิจกรรมสатиท/ Workshop (สสส.-สสย.) การเขียนเพลงและทำเพลงง่าย โดยมีการจำลองห้องอัดเสียง ขนาดเล็กมาไว้ที่บูท และออกอากาศสลับกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นระยะๆ
- 3.4 กิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆ

กระบวนการ

นำเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้น

มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะๆ ตลอดวัน ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเดินผ่านและแวะชม/รับแจกเอกสาร ฟังคำแนะนำ/ประชาสัมพันธ์แล้วก็เดินจากไป โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีลักษณะเป็นการสอบถามข้อมูล ข่าวสารเพิ่มเติมมากกว่าสนใจรายละเอียดเชิงลึกของกิจกรรมต่าง ๆ และสำหรับ กิจกรรมฝึกปฏิบัติจะมีการซักถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นบ้างเมื่อเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจ

ข้อสังเกต

ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มาร่วมจัดงาน และมีเยาวชนทั่วไปอยู่บ้างในจำนวนไม่มากนัก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรม เช่น กิจกรรมฉายหนังสั้นและเล่นเกม ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น (โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง) จะให้ความสนใจและมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา (ประมาณ 6-7 คน/รอบ) ส่วนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีผู้เดินผ่านไปมาเป็นระยะๆ